

## ทุกตำแหน่งรอเฮ! "ณัฏฐพล" สั่งเช็ค "อัตรารว่าง" เตรียมบรรจุลงสถานศึกษา

นำเสนอเมื่อ : 22 ส.ค. 2562

### ผอ.ยันการรอรอเฮ! 'ณัฏฐพล' สั่งเช็ค 'อัตรารว่าง' เตรียมบรรจุลงสถานศึกษา

**"ณัฏฐพล" ถก ก.ค.ศ. นัดแรก สั่งโยนนโยบายซ้ำซ้อน ก.ย.ให้รู้ชัดทุกพื้นที่ เตรียมบรรจุ  
ผอ.รร.ที่ว่างกว่า 4 พันอัตรา ไม่เว้นกระทั่ง "การโรง-แมคคว" ที่ไหนขาดเติมทันที**

21 สิงหาคม 2562 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมว.ศธ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) เมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งเป็นการหารือนัดแรก หลังจากเข้ารับตำแหน่ง โดยได้รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ก.ค.ศ. ซึ่งมีการทำงานมาพอสมควร มีหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยตามนโยบายของรัฐบาล

ทั้งนี้ ตนได้หารือว่าอาจจะต้องนำบางเรื่องกลับไปพิจารณาให้รอบคอบอีกครั้ง เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับสิ่งที่ทำมา ก่อนจะประกาศเป็นนโยบายใหม่ โดยตนได้นัดหารือกับคณะกรรมการ ก.ค.ศ. รวมกันอีกครั้งภายในเดือนกันยายนนี้ เพื่อชี้ให้เห็นประเด็นว่าในส่วนใดที่ต้องกลับมาทบทวน เพื่อลดความซ้ำซ้อน ซึ่งรวมถึงการวางแผนการบริหารจัดการบุคลากรด้วย เพื่อให้การบริหารงานของ ศธ.เกิดประสิทธิภาพ

นายณัฏฐพล กล่าวต่อว่า ส่วนการบรรจุผู้บริหารสถานศึกษาที่ยังว่างอยู่กว่า 4,000 อัตรา นั้น เป็นข้อมูลที่จะหารือในเดือนกันยายนนี้ คาดว่าจะมีภาพชัดเจนถึงโครงสร้างโรงเรียนในแต่ละจังหวัด และแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา หลังจากนั้นจะนำข้อมูลทั้งหมดมาทบทวนดูให้ชัดเจน ทั้งเรื่องการบรรจุแต่งตั้งบุคลากร ทั้งตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครู ครูผู้ช่วย ครูธุรการ รวมถึงแมคคว การโรง จะต้องมาดูว่าขาดในตำแหน่งใด ในพื้นที่ส่วนไหน

ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นที่จะต้องควมรวมโรงเรียนบ้างบางส่วน เพื่อให้มีโรงเรียนที่มีคุณภาพ และมีโรงเรียนเข้าสู่โรงเรียนที่มีคุณภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ให้มีการใส่บุคลากรเข้าไปซ้ำซ้อน แล้วต้องมาหาวิธีเยียวยาในภายหลัง โดยเน้นหลักการสำคัญ ว่าจะต้องไม่ลดลอนสิทธิที่พึงจะได้ของครู และผู้บริหารในการปฏิบัติงานข้างหน้า ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายจากนี้ทางคณะกรรมการก.ค.ศ. ไปพิจารณา และนำกลับมาหารือรวมกันอีกครั้งในเดือนกันยายน นี้

*"ส่วนแนวทางที่ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ถูกควมรวม  
ไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนอนุบาลนั้น อย่างที่ผมได้อธิบายไปในข้างต้น  
ต้องรวบรวมข้อมูลแต่ละพื้นที่ให้เห็นภาพกว้างๆ โดยคำนึงถึงคุณภาพในการจัดการศึกษาเป็นสำคัญ  
ทั้งนี้ การดำเนินการใด ต้องดูภาพรวมทั้งหมด ไม่ได้หมายความว่า  
จะให้ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ถูกควมรวม ไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนอนุบาลทั้งหมด  
ต้องพิจารณาความสามารถในส่วนอื่นด้วย แต่ในส่วนนั้นเป็นพื้นที่ที่ ศธ.วางไว้  
เพื่อสนับสนุนการศึกษาในระดับปฐมวัยที่จะมีการผลักดันให้มากที่สุด โดยต้องดูข้อมูลตัวเลขทั้งหมด*

แล้วมาพิจารณาด้วยกัน” นายณัฐพล กล่าว

ด้าน น.ส.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวว่า ที่ประชุม ก.ค.ศ.ได้พิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 9 ราย ได้แก่ นายภัณฑิรัศ พลดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) กาฬสินธุ์ เขต 3 , นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 1 , นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการ สพป.ตราด , นายสุพล จันทะคาด ผู้อำนวยการ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

นายสมเกียรติ ชิดโฉสง ผู้อำนวยการ สพป. สระบุรี เขต 2 , นายธีระพงศ์ บุษบงก์ ผู้อำนวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 , นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผู้อำนวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 , นายปราโมทย์ สงสิงห์ ผู้อำนวยการ สพป.สงขลา เขต 2 และ นายไตรรัตน์ โคสะสุ ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรปราการ เขต 2

นอกจากนี้

ยังอนุมัติตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) จังหวัด จำนวน 4 ราย ได้แก่ นางอุทัย สมชาย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก , นายสุรดี วิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร , นางสุนันทา การะเวก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม และ วาทีรอยตรีสมปอง วิมาโร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [แนวหน้า วันพุธ ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562](#)